



# HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN

**Phát huy bản lĩnh, tinh thần xung kích,  
sự sáng tạo và trách nhiệm xã hội cao**

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN LẦN THỨ V, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ VIII, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ XI, HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN ĐANG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÁC NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT CHO ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028. TRƯỚC THÈM ĐẠI HỘI, BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG CHÍ HỨA THANH HOA - BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN ĐHQGHN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IV NHIỆM KỲ 2018 - 2023 VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐẠI HỘI V NHIỆM KỲ 2023 - 2028.



Đồng chí Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN

## HOÀNG ANH

### **Thư đồng chí, với vai trò là Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN, đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên ĐHQGHN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023?**

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 là một chặng đường dài với nhiều biến động to lớn về mặt kinh tế - xã hội, đặc biệt là khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, tạo nhiều khó khăn trong đời sống học tập và rèn luyện của sinh viên cũng như quá trình triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên cả nước nói chung cũng như của Hội Sinh viên ĐHQGHN nói riêng. Đây vừa là thách thức, cũng là cơ hội để các bạn sinh viên tăng cường rèn luyện để thích ứng với bối cảnh mới, phát huy tinh thần bản lĩnh, sẵn sàng xông pha, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và sáng tạo trong thời kỳ đổi mới.

Với các kết quả đã đạt được có thể

khẳng định, Hội Sinh viên ĐHQGHN đã thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội IV, đưa công tác Hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo cả chiều rộng và chiều sâu, các phong trào, chương trình công tác được thực hiện một cách nghiêm túc và đạt được kết quả đáng khích lệ, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của sinh viên và của các cơ sở Hội Sinh viên trực thuộc.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao và hiệu quả từ Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên ĐHQGHN, các cấp bộ Hội của ĐHQGHN cũng có sự chuyển mình và đổi mới trong phương thức tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua của sinh viên tại cơ sở, phát huy thế mạnh và tạo dấu ấn, đặc trưng riêng cho đơn vị.

Phương thức và hình thức tổ chức

hoạt động của Hội ngày càng chuyên nghiệp, chính quy, đa dạng, thiết thực, ứng dụng chuyển đổi số một cách sáng tạo, nội dung hoạt động từng bước bám sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở, hình thức trực tuyến được chú trọng tổ chức, vận dụng linh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực, đa dạng về hoạt động trong việc tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng những lứa sinh viên có đạo đức, tác phong, có tri thức, thể lực, có kỹ năng thực hành xã hội, tự tin, năng động, hội nhập quốc tế. Số lượng sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp ngày càng tăng. Các hoạt động vinh danh, phát huy giá trị danh hiệu "Sinh





viên 5 tốt" sau tuyên dương với hoạt động kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ việc làm, kiến tập, thực tập, học bổng cũng đầu tư, nghiên cứu, triển khai góp phần lan tỏa danh hiệu và phong trào.

Công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên, công tác cán bộ Hội, công tác Hội viên được thực hiện bài bản, chín chu. Các cấp bộ Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể, tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội; đẩy mạnh công tác kết nạp hội viên mới. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt, bám sát nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên.

**Theo đồng chí, kết quả nổi bật nhất của Hội Sinh viên ĐHQGHN trong nhiệm kỳ vừa qua là gì?**

Kể từ khi Trung ương Hội Sinh

viên Việt Nam phát động thực hiện "Cuộc vận động Sinh viên 5 tốt" từ năm 2008, cho đến nay phát triển thành phong trào "Sinh viên 5 tốt", Hội Sinh viên ĐHQGHN luôn đặt trọng tâm vừa xây dựng, vừa phát triển phong trào và đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội Sinh viên ĐHQGHN cùng các cơ sở đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức đa dạng các hoạt động để tạo môi trường cho hội viên, sinh viên chủ động rèn luyện, phấn đấu tham gia phong trào.

Với 5 tiêu chí của phong trào về đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập, các cấp bộ Hội đã nghiên cứu, xây dựng đầy đủ các mảng hoạt động theo các phương thức mới để sinh viên tham gia, rèn luyện và tích lũy thành tích. Các chương trình giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, các hoạt động tình nguyện được tổ chức đồng bộ tại các cấp, phân cấp nhiều cho cấp Chi

hội tự tổ chức các hoạt động cho các hội viên, sinh viên thông qua mô hình cuộc thi "Lớp tôi là số 1". Các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện kỹ năng được thực hiện thông qua nhiều tọa đàm, diễn đàn, các workshop và các chương trình trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Các hoạt động thể thao được triển khai dày dặn ở cả cấp ĐHQGHN và cấp cơ sở, ngay trong bối cảnh dịch bệnh, các cuộc thi thể lực trực tuyến vẫn được triển khai như "Nam vương chống đẩy, nữ hoàng gập bụng", "Cùng Hội rèn luyện mỗi ngày để khỏe hơn" thu hút được đông đảo các bạn sinh viên tham gia, góp phần thực hiện cuộc vận động "Mỗi sinh viên rèn luyện ít nhất một môn thể thao". Trong bối cảnh dịch bệnh, Hội Sinh viên ĐHQGHN đã chủ động triển khai chuỗi hoạt động "Cùng Hội rèn luyện mỗi ngày" theo hình thức trực tuyến trong cả học kỳ II của các năm học để sinh viên có môi trường để rèn luyện, tham gia các hoạt động thường xuyên, giữ được kết nối với tổ chức, bạn bè trong thời gian học tập trực tuyến.

Trong nhiệm kỳ qua, đã có 54 sinh viên ĐHQGHN được trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 481 "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố, 882 "Sinh viên 5 tốt". Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" thực sự đã trở thành niềm tự hào và mục tiêu phấn đấu của đông đảo sinh viên ĐHQGHN, đồng thời "Sinh viên 5 tốt" trở thành điểm sáng trong phong trào sinh viên của ĐHQGHN, là đơn vị xuất sắc nhất Thành phố Hà Nội và là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả nhất phong trào "Sinh viên 5 tốt".

**Vậy những bài học nào đã được rút ra trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua nhằm góp phần vào thắng lợi của Hội Sinh viên ĐHQGHN, thưa đồng chí?**

Từ thực tiễn của công tác Hội Sinh viên và phong trào sinh viên ĐHQGHN nhiệm kỳ qua, cá nhân tôi nhận định Ban Chấp hành Hội Sinh viên ĐHQGHN cần quan tâm nghiên cứu một số bài học sau đây:

Một là, cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, cần nhạy bén, bám sát nhiệm vụ

chính trị của ĐHQGHN và đơn vị trực thuộc. Mạnh dạn và chủ động tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo ĐHQGHN, lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc quan tâm, có các cơ chế, chính sách ủng hộ để phong trào Hội Sinh viên phát triển, quan tâm xây dựng các cơ chế hỗ trợ cán bộ Hội, hỗ trợ các câu lạc bộ/tổ/đội/nhóm trong triển khai các hoạt động.

*Hai là*, thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình sinh viên, kịp thời cập nhật các nội dung mới; cần đầu tư khảo sát, đánh giá tình hình, nhu cầu của sinh viên trước khi xây dựng, triển khai các hoạt động để các chương trình đi vào thiết thực, tránh hình thức, phục vụ được nhu cầu lợi ích chính đáng của sinh viên, tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện và phát triển toàn diện.

*Ba là*, cần đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng năng lực cho cán bộ Hội. Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội. Khuyến khích triển khai mô hình Chủ tịch Hội Sinh viên trường là sinh viên. Cán bộ Hội là sinh viên, đa phần đều luân chuyển rất nhanh, đồng chí nào tích lũy được đủ kiến thức, kỹ năng để đảm nhiệm công tác thì cũng đã đến lúc tốt nghiệp ra trường. Do đó, cần xây dựng nhiều giải pháp để phát hiện nguồn sớm từ năm thứ nhất, quan tâm tập huấn, bồi

dưỡng, cung cấp kiến thức và đưa sinh viên có tố chất, phẩm chất vào tham gia triển khai các công tác từ sớm để có kinh nghiệm thực tế.

*Bốn là*, cần tiếp tục nghiên cứu để phát huy, khai thác thế mạnh đặc thù của Hội Sinh viên ĐHQGHN có sinh viên ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau; khai thác thế mạnh chuyên môn của từng cơ sở để có thể hỗ trợ nhau trong triển khai các hoạt động, đồng thời cần xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong các cơ sở để phát huy được thế mạnh tập thể của ĐHQGHN.

*Năm là*, cần tập trung nghiên cứu, xây dựng những hoạt động có tính sáng tạo cao, có tính dẫn dắt, làm mô hình điểm cho các cơ sở Hội trên địa bàn Thủ đô; mạnh dạn nhận các nhiệm vụ đăng cai hoạt động cấp Trung ương, Thành phố thể hiện vị thế đặc biệt của Hội Sinh viên ĐHQGHN trong tổng thể các cơ sở Hội trên cả nước.

**Trên cơ sở những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ qua, Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Sinh viên ĐHQGHN đề ra mục tiêu phấn đấu như thế nào trong thời gian tới?**

Với khẩu hiệu “Sinh viên ĐHQGHN: Bản lĩnh - Trách nhiệm - Sáng tạo”, Hội Sinh viên ĐHQGHN đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tiếp tục giữ vững thành tích là tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh, xuất sắc tiêu biểu hàng đầu trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Phấn đấu gia tăng số lượng và chất lượng các hoạt động, xây dựng phong trào sinh viên và triển khai các hoạt động bài bản, đa dạng, hỗ trợ và tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, có khát vọng, năng lực tư duy và tầm nhìn, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, có khát vọng đổi mới, vươn lên chủ động chuẩn bị hành trang lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp. Hoạt







động tại các cơ sở Hội ngày càng chuyên nghiệp, chủ động, tích cực trong triển khai các nhiệm vụ, các hoạt động gắn kết các cơ sở Hội trong ĐHQGHN được tăng cường, các hoạt động hỗ trợ sinh viên được tổ chức đa dạng, thu hút được sự quan tâm của nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ, giúp đỡ cho phong trào Hội phát triển, thực hiện tốt vai trò đồng hành, đoàn kết sinh viên, xây dựng môi trường học tập, rèn luyện, phấn đấu văn minh, lành mạnh, phong phú cho sinh viên.

**Trong nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên ĐHQGHN sẽ thực hiện những trọng tâm công tác nào để hiện thực hóa mục tiêu nói trên, thưa đồng chí?**

Hội Sinh viên ĐHQGHN sẽ tập trung vào 3 trọng tâm công tác cơ bản trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 tới đây.

Một là, đẩy mạnh và triển khai sâu, rộng, đều đặn, xuyên suốt nhiệm kỳ phong trào "Sinh viên 5 tốt", trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ hình thức giáo dục của Hội, tập trung giáo dục thông

qua các hoạt động thực tiễn, các phong trào của Hội và các tấm gương điển hình; tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi tri thức hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện phát huy nhằm hỗ trợ sinh viên lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp, đa dạng hóa loại hình các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng; nâng cao tính thiết thực, hiệu quả, sáng tạo trong cách thức tổ chức của các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao, các hoạt động hỗ trợ đời sống sinh viên.

Hai là, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên, phát huy vai trò của Hội Sinh viên trong việc đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên thông qua các hoạt động như tăng cường tìm kiếm nguồn học bổng, xây dựng quỹ khuyến học, các giải thưởng cho sinh viên, triển khai hiệu quả chương trình "Tiếp sức đến trường", chương trình "Vững bước đến trường"; tăng cường hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi

ngiệp; tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội theo ngành học, đào tạo bồi dưỡng cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc; tổ chức các hoạt động nâng cao sức khoẻ tinh thần, rèn luyện thói quen tích cực cho sinh viên.

Ba là, chú trọng xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh về cả chất lượng và số lượng trong đó tập trung phát triển mạnh mẽ hệ thống các câu lạc bộ tổ/đội/nhóm, xây dựng các câu lạc bộ cấp ĐHQGHN làm phong phú hoạt động Hội Sinh viên theo hướng phù hợp với phương thức đào tạo hiện đại; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ Hội từ sớm.

Trước thềm đại hội, tôi tin tưởng và kỳ vọng, Ban Chấp hành Hội Sinh viên khóa V sẽ phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, trách nhiệm cán bộ Hội, hội viên, sinh viên xây dựng, thiết kế chương trình hành động của sinh viên trong giai đoạn mới thiết thực, hiệu quả trên tinh thần đổi mới, bứt phá, tiếp tục giữ vững thành tích là tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh, xuất sắc tiêu biểu hàng đầu trong các cơ sở Hội của Thủ đô.

**Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!**